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นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบตัิการ 
เปิดเผยสถานการณ์ระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในพื้นที่ปลูกยางพารา
ภาคใต้ตอนล่างขณะนี้ว่า กยท.รับรายงานการระบาดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยจ.นราธิวาส  พื้นที่
ปลูกยางแห่งแรกที่พบการติดเชื้อ คาดว่าเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่เคยระบาดในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
และแพร่ระบาดทางลมจนมาถึงชายแดนไทย กยท.สั่งสำรวจความเสียหายรวมถึงเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อหา
วิธีป้องกันแก้ไข โดยมอบให้สถาบันวิจัยยาง กยท. ลงพื้นที่อบรมสร้างความเข้าใจ นอกจากนี้ กยท. มอง
ว่าต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางออกร่วมกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดสู่พืชชนิดอื่นได้
ด้วย รวมถึงจะเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่สวนเสียหายจากเชื้อราชนิดนี้ ตามพ.ร.บ.การยางแห่ง
ประเทศไทย 49(5) โดยเสนอต่อกรรมการ กยท. หาระเบียบช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมภายในเดือน
พฤศจิกายน 

นายกฤษดา สังข์สิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กยท.เผยว่า สถาบันวิจัยยางจัดอบรมแนวทาง
สำรวจติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่มาของโรค การแพร่ระบาดและวิธีป้องกันแก่พนักงานกยท.ในภาคใต้ตอนล่าง และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสรมิ
การเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชาวสวนยาง ซึ่งโรคใบร่วงฯคาดว่าเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis 
sp. เป็นหลัก อาจมีเชื้อราชนิดอื่นร่วมด้วย พบการระบาดในสวนยางประมาณ 400,000 ไร่หรือ40% 
ของพื้นที่ปลูกยางในจ.นราธิวาส ทำให้ ผลผลิตยางลดลงกว่า 30% อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลป้องกัน
กำจัดเชื้อราชนิดนี ้ซึ ่งสถาบันวิจัยยางเร่งศึกษาวิจัย เบื้องต้นแนะนำเกษตรกรให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยาง
สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้ต้นยาง ถ้าพบต้นยางมีอาการของโรคให้แจ้งเจ้าหน้าที่  กยท.เข้า
ตรวจสอบ หากพบว่าติดเชื้อราชนิดนี้ให้ใช้สารกำจัดเชื้อราเช่น เบโนมีล โพรปิเนป แมนโคเซปคลอโรธา
โลนิล เฮกซาโคนาโซล หรือไทโอฟาเนต-เมธิล ฉีดพ่นทรงพุ่มให้ทั่วทั้งแปลงโดยเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง 
 
 
 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ าวหลังตรวจเยี่ยม
สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ที่อ.เขาสมิง จ.ตราด ว่า  เป็นการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับทราบ
ปัญหาการทำงาน และอยากเห็นศักยภาพของสหกรณ์ในการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่ง
รัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยต้อง
ใช้หลักตลาดนำการผลิต สำรวจความต้องการของตลาด เพื่อให้สหกรณ์นำมาวางแผนผลิตสินค้าจาก
ยางพารา เพ่ือให้มีตลาดรองรับและขยายช่องทางเพ่ิมขึ้น  
 

กยท.เรง่ใหค้วามรูช้าวสวนยางสกดัโรคใบรว่ง 

‘มนญัญา’ลัน่พรอ้มดแูลเกษตรกร ลดผลกระทบหลงัเลกิใช3้สารเคมี 



รมช.เกษตรฯยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการ
เลิกใช้ 3 สารเคมี ขอให้แต่ละสหกรณ์ทำรายละเอียดเสนอมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงความต้องการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช เพื่อนำไปบริการเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจความ
ต้องการของสหกรณ์ทั่วประเทศ 

“วันนี้รัฐบาลมีนโยบายให้เบ็ดไม่ใช่ให้ปลา ดังนั้น หากต้องการให้รัฐช่วยเหลือหลังจากเลิกใช้ 3 
สาร แล้วให้แจ้งมา เช่นต้องการรถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ เมื่อได้รายละเอียดจะได้มีมาตรการ
ออกมาดูแลกัน ในฐานะที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้ ดิฉันจะดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด และที่ตราดถือว่าติด 1 ใน 
5 จังหวัด ที่ใช้สารเคมีมาก อยากให้เลิกใช้ เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว” น.ส.มนัญญากล่าว 

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า เบื้องต้นกรมเตรียมมาตรการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้สหกรณ์ที่ต้องการนำไปบริการสมาชิก โดยจะเริ่มที่พืช 2 ชนิดก่อน 
ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมาตรการช่วยเหลือจะขอใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้
กรมสำรวจความต้องการของสหกรณ์ใน 2 กลุ่มพืช ภายใต้เงื ่อนไขว่า 1.สหกรณ์เหล่านั้นต้องบริหาร
จัดการ และ2.ประเภทเครื่องจักร  ขนาดกำลังเครื่องจักร  จำนวนที่ขอ ต้องสอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดกรมทำรายละเอียดไว้แล้ว เพราะเป็นเรื่อง
เร่งด่วน เพื่อเสนอคณะทำงานที่รมช.เกษตรฯตั้งขึ้น ก่อนสรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์
เสนอรมช.เกษตรฯ ต่อไป 
 
 


